

# ด่วนที่สุด



กคค ๖๖.12  
1 1๗.๖ 63  
16.15น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รหัสเรื่อง : ส33000  
รับที่ : 53818/63  
วันที่ : 01 เม.ย. 63 เวลา : 16:00

ที่ กษ ๐๕๐๙.๒/๖๕๖๔

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๐๙.๒/๖๑๓๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๕๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนาหนังสือบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่ บสย. ๐๑๑๕/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๓. โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง และต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือตามที่อ้างถึง ๒ แจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ และแจ้งผลให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงได้เชิญกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงตามข้อคิดเห็นของทั้งสองหน่วยงานที่ได้เสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยกระทรวงการคลังไม่ขัดข้องกับโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงเสนอขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะมียอดวงเงินชดเชยที่รัฐต้องรับภาระตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นและครอบคลุมวงเงินที่เสนอขออนุมัติ

๒. กรณีผู้ประกอบการประมงที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง โดยมีบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อนั้น ควรพิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการประมง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการค้ำประกันสินเชื่อ และวิธีปฏิบัติในการค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และหากเป็นการค้ำประกันสินเชื่อภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ โดยให้กรมประมงหารือบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงก่อนนำเสนอในคราวถัดไป

กระทรวง...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงได้หารือกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ปรับแก้ไขในประเด็นข้อ ๗ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในส่วนของการค้ำประกันของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ดังนี้ “สำหรับผู้ประกอบการประมงที่ได้รับสินเชื่อภายใต้โครงการนี้ โดยมีบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันสินเชื่อควรพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการประมง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการค้ำประกันสินเชื่อ และวิธีปฏิบัติในการค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงขอยืนยันให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอเรื่องนี้เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา เนื่องจากในขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้แล้ว โดยได้ปรับปรุงโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๓๓๕๓

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๓๕๔